



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง

1. ไทย-เวียดนามร่วมมือด้านสินค้าเกษตร
2. 'มนัญญา'ชมวิถีควายปลักFAOยกเป็นมรดกโลกทางเกษตร
3. กรมข้าวลงพื้นที่ภาคใต้ถกเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
4. อ.ต.ก.เปิดคลังสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรรนำข้าวมาตากแดดเก็บรักษาปลอดภัย
5. สก๊อปพิเศษ: สมช.อำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของ...
6. นายกฯ-จूरินทร์คิกออฟโอนเงินช่วยผู้ปลูกข้าว
7. พัฒนาสินค้าเกษตรส่งเสริมมีรายได้มั่นคง
8. 'จूरินทร์'ลุยแจกชวานาส่วนต่างประกันรายได้ฟ่งด้วยไร่ละ1พันบาทเงินงวด...
9. คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: ข้าวหอมมะลิก็มพูชาคว่าแชมป์ข้าวที่ดีที่สุด...
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. รายงานพิเศษ: อบต.หนองฮะ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว...
12. ชลบุรีจัดงาน'พรรณไม้งาม อร่ามชล'ครั้งที่5

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สยามรัฐ
เดลินิวส์

ไทย-เวียดนามร่วมมือด้านสินค้าเกษตร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายเหวียน ชวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยมีการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร คือไทยและเวียดนาม เห็นพ้องที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองประเทศ และภูมิภาค และทั้งสองฝ่ายจะเร่งอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ทั้งการนำเข้า ส่งออก และ

การนำเข้าสินค้าไปประเทศที่สาม โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ได้แก่ มะม่วง และเงาะจากไทย และสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ลูกไก่ และไข่ฟักพ่อแม่พันธุ์จากไทย นอกจากนี้ ฝ่ายไทย ยังขอให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อขยายตลาดในอาเซียน และเตรียมความพร้อมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยและอาหารสัตว์

ทั้งนี้ การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและเวียดนาม ช่วงปี 2562-2564 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปเวียดนามร้อยละ 4.42 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร คิดเป็นมูลค่าส่งออกเฉลี่ยปีละ 56,310 ล้านบาท โดยมีอัตราการส่งออกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.36 ต่อปี สินค้าเกษตรส่งออกจากไทยไปเวียดนาม ได้แก่ นมยูเอชที และ

นมถั่วเหลือง ทูเรียน น้ำตาล สุกรมี่ชีวิต อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม

ขณะเดียวกัน ช่วงปี 2562-2564 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากเวียดนามร้อยละ 4.51 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตร จากโลกคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 23,967 ล้านบาท มีอัตราการนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.06 ต่อปี สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เนื้อปลาแบบฟิลเลขของปลาอื่นๆ เช่น เนื้อปลาซูริมิสดหรือแช่เย็น กุ้ง อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง และครีมเทียม ผลไม้แช่แข็ง เช่น สับปะรด ทูเรียน ลำไย มังคุด ลิ้นจี่ และมะม่วง ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแห้ง

'มนัญญา' ชมวิถีควายปลัก FAOยกเป็นมรดกโลกทางเกษตร

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและ สหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ รับฟังรายงานจาก องค์การเครือข่ายผู้เลี้ยง “ควายปลัก” (ควายน้ำ) แห่งทะเลน้อยที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ทางการเกษตร (GIAHS) ของไทย จากองค์การ อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จากนั้นเดินทางไปมอบถุงยังชีพคู่สัตว์ และหญ้าแห้งพระราชทาน 4 ตัน ให้กับตัวแทน

เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงควายทะเลน้อย และพบปะรับฟัง ปัญหาและให้กำลังใจแก่กลุ่มสหกรณ์ จ.พัทลุง

“ยินดีกับพี่น้องชาวพัทลุงและถือเป็น ความภาคภูมิใจของคนไทยที่ระบบการเลี้ยงควาย ปลักพื้นที่ทะเลน้อยได้รับประกาศเป็นพื้นที่มรดก

โลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย ซึ่งความ สำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของชุมชนใน พื้นที่ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ควายปลักให้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญคน สัตว์และป่า



มรดกโลก : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ รับฟังรายงาน จากองค์กรผู้เลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) แห่งทะเลน้อย จ.พัทลุง ที่ได้รับการ ประกาศเป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) จากองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15184

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 54.42 Ad Value: 68,025

PRValue (x3): 204,075

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'มัญญา' ชุมวิถึควายปลักFAOยกเป็นมรดกโลกทางเกษตร

ต้องอยู่ร่วมกันได้และใช้ประโยชน์ในถิ่นที่อยู่อาศัย สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการรวมกลุ่ม เป็นสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทะเลน้อย ถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษา ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุน และบูรณาการ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป” น.ส.มัญญา กล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร หัวป่าเขียว จำกัด กลุ่มองค์กรเครือข่าย และ ประชาชน ประมาณ 300 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ เลี้ยงควายปลัก ในพื้นที่ป่าชั้นเขตนุรักษ์ห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อย เนื้อที่ประมาณ 280,000 ไร่ และมีพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถเลี้ยงปลักสัตว์ได้ ประมาณ 17,500 ไร่ ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมการเลี้ยง ควายปลัก (ควายน้ำ ปัจจุบันมีประมาณ 4,400 ตัว ควายจะมีการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็น พื้นที่น้ำท่วมแหล่งพืชอาหารสัตว์ที่ควายหากิน

ทุกปีในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จะประสบ ปัญหาขาดแคลนทำให้ควายตายปีละ 100-200 ตัวทุกปี

ในปี 2560 เป็นต้นมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของวิถีวัฒนธรรมดังกล่าว ได้ประสานขอขึ้นทะเบียน “ควายปลัก” (ควายน้ำ) แห่งทะเลน้อย เป็นมรดกโลกทางการ เกษตร (GIAHS) ของไทย จาก FAO ทาง คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงในการขอรับรอง ระบบการเลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลน้อย และได้รับรองขึ้นทะเบียนควายปลัก หรือควายน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นปลักสัตว์ชนิดแรก ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเกษตร โลก สำหรับในด้านการตลาดสหกรณ์ฯ ร่วมกับ พันธมิตรเครือข่าย และเกษตรกรสามารถขาย ควายไปยังประเทศมาเลเซีย หรือการบริโภคใน ท้องถิ่น ราคาเฉลี่ยตัวละ 40,000-50,000 บาท สร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 50,000-100,000 บาทต่อ ครัวเรือน

กรมข้าวลงพื้นที่ภาคใต้ถกเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร

นายเกษ อุดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามคำเชิญของ คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยนายสราวุธ อ่อนละม้าย โฆษกคณะกรรมการฯ ที่ จ.ชุมพร และร่วมลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการเปิดสัมมนาดังกล่าว

ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กรมการข้าว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งพบปะหารือผู้นำเกษตรกร และประธานศูนย์ข้าวชุมชน จ.ชุมพร อีกทั้งได้บรรยายพิเศษ สนับสนุนนโยบายตลาดนำการผลิต และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลผลิตแก่ผู้นำเกษตรกรกว่า 500 คน และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่

อ.ต.ก.เปิดคลังสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกร นำข้าวมาตากแดด เก็บรักษาปลอดภัย

นายปณิธาน มีไชยโย ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา เกษตรกรหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตเกิดความเสียหาย ประกอบกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาในหลายพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกัน มีความจำเป็นต้องนำผลผลิตไปตากแดดที่ลานตากเพื่อไล่ความชื้น แต่เนื่องจากพื้นที่ซึ่งใช้ตากนั้น มีจำกัด หลายรายต้องนำข้าวเปลือกไปตากแดดบนถนนลาดยาง ทางผู้สัญจรและต้องใช้เวลาตากแดดประมาณ 3-4 วัน ข้าวถึงจะแห้ง ซึ่งการวางวัดดูสิ่งของบนถนนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สำหรับปัญหาดังกล่าว ทางอ.ต.ก.ได้เปิดพื้นที่คลังสินค้า อ.ต.ก.ทั่วทุกภูมิภาค ที่มีอยู่ 6 แห่ง ได้แก่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา, อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์, อ.เมือง จ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ใช้เก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร และเป็นสถานที่จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงพอให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้นำผลผลิตเข้ามาตากในพื้นที่คลังฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อทำการปรับลดความชื้นก่อนระบายผลผลิตสู่ท้องตลาด ซึ่งขณะนี้เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาตากแดดในพื้นที่บ้างแล้ว โดยเฉพาะ อ.ต.ก.ที่ อ.โนนไทย ใกล้เคียงพื้นที่ เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีเกษตรกรปลูกข้าวหลายครัวเรือน ประกอบกับพื้นที่ อ.ต.ก.มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร



สกूपพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

สมช.อำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของเกษตรกรสร้างรายได้ที่มั่นคง

จังหวัดอำนาจเจริญประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,062,000 ไร่ ผลผลิต 382,320 ตัน เป็นแหล่งรายได้สำคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มีหน้าที่และภารกิจด้านการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหลักตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตข้าว ยกระดับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรส่งผลในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร โดยมีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 44 กลุ่ม เกษตรกร 486 ราย พื้นที่ 5,099 ไร่ ในครั้งนี้ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญจึงให้ความสำคัญกับการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบโจทย์กับเกษตรกรที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 100% ซึ่งความคาดหวังของโครงการนี้คือ เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้ 100% ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการดำเนินงานพบว่าเกษตรกรหลายพื้นที่ให้ความสนใจ ที่



จะเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตสามารถจำหน่ายได้ราคาที่ดีกว่าท้องตลาดทั่วไป รวมไปถึงเกษตรกรยังมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เอง

นายดินทร์ จันท์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ กล่าวว่า โครงการนี้มีกิจกรรมในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี รวมถึงเป็นการบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ และหากเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ ให้องค์ความรู้ต่างๆ อธิบายเกี่ยวกับการจัดทำแปลง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนา หัวใจสำคัญคือการใส่ใจในเรื่องของการตัดพันธุ์ปน ซึ่งในโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกโดยวิธีการปักดำเท่านั้น เพราะง่ายแก่การตัดพันธุ์ปน ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความบริสุทธิ์ของพันธุ์สูง 98% การผลิตเมล็ดพันธุ์ดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งตอนนี้ก็จะ

เป็นการต่อยอดในเรื่องของความยั่งยืนในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมั่นคงทางรายได้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญต้องการผลักดันให้เกษตรกรหันมาใช้



เมล็ดพันธุ์ดี ได้มาตรฐาน ตรงตามเกณฑ์ของกรมการข้าว เพราะการใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจะลดต้นทุนของเกษตรกรได้โดยตรง เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดี จะลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลงถึง 50% ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นถึง 10% ถ้าหากเกษตรกรยังใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปที่ไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกในปริมาณมากขึ้น เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ และมีพันธุ์ปนค่อนข้างเยอะ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อแตกต่างคือ เราใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ลดลง ก็จะทำให้ต้นทุนลดลงตามไปด้วย เช่น พื้นที่ 1



ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ดีประมาณ 5 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไป อาจจะต้องใช้ 10-20 กิโลกรัม/ไร่ และถ้าหากเป็นนาหว่าน อาจจะใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 30 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งแตกต่างกันหลายเท่ามาก ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของประเทศอีกด้วย

นายดินทร์ จันทรคำ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2565 นี้ การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ถึง 1,500 ตัน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และในอนาคตมุ่งหวังให้เกิดผลผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อไป

นายกฯ-จรินทร์ คิกออฟไอโฟน ช่วยผู้ปลูกข้าว

ไทยโพสต์ • แบ่งกันคิกออฟ “บิ๊กตุ๋” คิกออฟไอโฟนมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 65/66 วงเงิน 8.1 หมื่นล้านบาท ทุ่มเกษตรกรกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน ลือตแรกรับ 4.5 พันล้านบาท “จรินทร์” จับมือ 3 สมาคมชวานาจ่ายส่วนต่างประกันรายได้และค่าบริหารจัดการไร่ละ 1 พันบาท เริ่มโอนเข้าบัญชี 24 พ.ย.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือและยกระดับ

อ่านต่อหน้า 15

นายกฯ

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 วันแรก โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม

โดยนายอาคมกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่าน 4 โครงการ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และพัฒนาศักยภาพในการผลิต เพื่อให้มีโอกาสขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 4.68 ล้าน

ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย.2566

ประกอบด้วย มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และสร้างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในการเพิ่มโอกาสในการขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 55,083 ล้านบาท โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 77,452 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 932 ล้านบาท

2.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน วงเงินงบประมาณ 18,700 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 18 พ.ย.2565 ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านการประชุมของคณะกรรมการ และผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 โดยเกษตรกรสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 รวมทั้งสิ้น

1.68 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวนกว่า 4,516 ล้านบาท โดยพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการโอนเงินให้เกษตรกร จำนวน 42,008 ครัวเรือน วงเงิน 143 ล้านบาท

ด้านมาตรการชู้ชุนานที่จะช่วยดูแลและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ได้แก่ 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก และราคาตกต่ำ วงเงินสินเชื่อรวม 25,590 ล้านบาท กรณีชำระคืนภายใน 5 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย (รัฐบาลรับประกันการจ่ายแทน) ตั้งเป้าเก็บปริมาณข้าวเปลือกกว่า 2.5 ล้านตัน ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.2566 และภาคใต้ ตั้งแต่ มี.ค.ถึง 30 ก.ค.2566 วงเงินงบประมาณ 7,107 ล้านบาท

4.สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 สำหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป กำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบันฯ เพียง 1% ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566 วงเงินงบประมาณ 375 ล้านบาท

ที่ห้องบูรณาการฯ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 พร้อมด้วยสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย สมาคมชวานาข้าวไทยและสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชวานาอีสาน

นายจรินทร์กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในพืช 5 ชนิด คือ ข้าว มัน ยาง ปาล์มและข้าวโพด ได้เดินหน้ามาถึงปีที่ 4 วันนี้จะ Kick off การจ่ายเงินส่วน

ต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการชุมชน หรือมาตรการชุมชนที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาดและเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

“ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทุกคนที่รอคอยทั้งเงินส่วนต่าง มาตรการชุมชนและเงินไร่ละ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ถึงเวลาแล้ว จ่ายเงินทีเดียว 6 งวด จากนั้นจะไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

นายจูนทรคิกกล่าวต่อว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 และภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-28 ก.พ.66 สำหรับงบประมาณทั้ง 3 โครงการ ทั้งเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ ไร่ละ 1,000 บาท และมาตรการชุมชนรวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด การช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการจะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,083 ล้านบาท โอนงวดแรกวันนี้แล้ว งวดที่สองวันพรุ่ง

นี้ และถัดไปรวม 5 งวด จ่ายวันที่ 24-28 พ.ย.นี้ งวดที่หนึ่งโอนให้เกษตรกร 804,017 ครัวเรือน, งวดที่สอง 985,871 ครัวเรือน, งวดที่สาม 978,459 ครัวเรือน, งวดที่สี่ 980,489 ครัวเรือน และงวดที่ห้า 546,458 ครัวเรือน รวม 4,295,294 ครัวเรือน และการจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างที่บางครอบครัวได้รับสูงสุด ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ครัวเรือน, ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน, ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน, ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด 71,465 บาท/ครัวเรือน

“ส่วนประกันรายได้มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพด และยางพารา อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ รอกระบวนการ สำหรับปาล์ม น้ำมัน และข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาดราคา 11-12 บาท/กก., ปาล์ม น้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก., มันสำปะหลัง ประกันที่ กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้ก็โลกรัมละ 3 บาทกว่า ยังรอดได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพาราที่รอกระบวนการพิจารณาของ ครม.ต่อไป” นายจูนทรคิกกล่าว.

พัฒนาศินค้าเกษตรส่งเสริมมีรายได้มั่นคง



ว่ากลุ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เช่น การเจาะน้ำบาดาล โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ สูบน้ำใช้ใน การผลิต

เมื่อ มี แหล่ง น้ำ ปัญหาภัยแล้งก็จะไม่เกิดกับ กลุ่มแน่นอน ส่งผลให้ศูนย์ฯ มั่นใจได้ว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้

นายรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการ เกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา กล่าวว่า ภาพรวมของโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา มุ่งเน้นการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเรื่อง ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ตรงตามที่กรมการข้าวกำหนด ซึ่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา มีสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับทาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ประมาณ 600 กว่าราย มีพื้นที่ประมาณ 10,000 กว่าไร่ ถือได้ว่า ประสบความสำเร็จทั้งศูนย์ฯ และกลุ่ม เกษตรกร เนื่องจากว่าโครงการดังกล่าว สามารถทำให้เกษตรกรชาวนา ได้จำหน่าย

เมล็ดพันธุ์ที่ราคาสูงกว่าท้องตลาด มีตลาดที่ แน่นนอน มีเป้าหมายการผลิตที่ชัดเจน ซึ่งก็จะ ส่งผลให้เกษตรกรภายใต้การดูแลของศูนย์มี รายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านแฝก-โนนสำราญ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา เป็นกลุ่มที่ศูนย์เล็งเห็นว่ามี ความเข้มแข็งและเลือกที่จะนำโครงการพัฒนา ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร มา ต่อยอดส่งเสริมในพื้นที่ โดยการเลือกจากพื้นที่ การปลูก ดูแลรักษาของเกษตรกรทุกรายที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม และดูสภาพแวดล้อมว่า พื้นที่ของกลุ่ม เรื่องน้ำ เรื่องฝน แต่กลุ่มผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ถือว่า เป็นกลุ่มที่พร้อมไม่มีปัญหาเหล่านี้ เนื่องจาก



ตามเป้าหมายการผลิตที่ศูนย์ตั้งไว้ได้ และ เนื่องจากว่าเดิมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้าน แฝก-โนนสำราญ มีการรวมกลุ่มผลิตข้าว ทั่วไป คือข้าวผลิตไว้เพื่อบริโภค ยังไม่มีการ เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ซึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าว นครราชสีมา จึงได้ริเริ่มเข้ามาผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน ให้ทางกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ผันตัวมารวมกลุ่ม

เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งคืนให้ศูนย์ โดยเริ่มจากแรงจูงใจเรื่องราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถต่อรองราคากับท้องตลาดได้

ซึ่งราคาเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตส่งคืนให้ศูนย์จะสูงกว่าท้องตลาดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์จนถึงปัจจุบันกลุ่มมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครราชสีมาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ศูนย์ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มต่อยอดรวมกลุ่มเข้าสู่การเป็นศูนย์ข้าวชุมชน หากผลผลิตที่เหลือจากการจำหน่ายคืนให้ศูนย์ กลุ่มสามารถที่จะนำไปกระจายเมล็ดพันธุ์ในชุมชน และนำผลผลิตไปจำหน่ายในรูปแบบของศูนย์ข้าวชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง ส่งผลให้ไม่มีเมล็ดพันธุ์คงค้างเหลือในกลุ่ม เมื่อกลุ่มเกิดความเข้มแข็งเกษตรกรในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้นทุกปี เห็นได้ชัดถึงความมีวินัยของเกษตรกรกลุ่มนี้ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนด จนประสบความสำเร็จสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้อีกด้วย.

จรินทร์ ลุยแจกชวานาส่วนต่างประกันรายได้พุ่งด้วยไร่ละ 1 พันบาทเงินงวดแรกเข้าบัญชีแล้ว

▶▶▶ ต่อ : ชวานา - หน้า 2

ชวานา

รมว.พาณิชย์แถลงกึ่งหน้าจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเริ่มต้นโครงการชวานาช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาด พร้อมเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท โอนงวดแรกเข้าบัญชีแล้ว

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยมีสมาคม

ชวานาและเกษตรกรไทย สมาคมชวานาข้าวไทยและสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชวานาอีสานร่วมงาน

นายจรินทร์กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิดคือ ข้าว มัน ยาง ปาล์มและข้าวโพดดำเนินการมาปีที่ 4 แล้ว วันนี้จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมทั้งเริ่มต้นโครงการชวานาหรือมาตรการชวานาที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาดและเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 เดือน วันนี้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ถึงเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเจ้าของเรื่องนับหนึ่ง เพื่อแจ้งให้ชวานาทั่วประเทศรับทราบ ซึ่งทำโดยต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีที่ 1-3 และเข้าสู่สุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นปีพิเศษสุดท้ายของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายจรินทร์ยังแสดงความยินดีกับชวานาทุกคนที่รอคอยทั้งเงินส่วนต่างมาตรการชวานาและเงินไร่ละ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และขณะนี้ถึงเวลาแล้วจ่ายเงินทีเดียว 6 งวด จากนี้จะไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33

นายจรินทร์ให้สัมภาษณ์หลังการแถลงข่าวอีกครั้งว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม 2565 และภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน-28 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับงบประมาณทั้ง 3 โครงการทั้งเงินส่วนต่าง จากโครงการประกันรายได้ ไร่ละ 1,000 และมาตรการชวานารวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท โดยจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด การช่วยค่าเพาะปลูกและบริหารจัดการ จะ

▶ **ประกันรายได้ :** นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ยืนยันรัฐบาลจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 ไปให้แล้ว ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15184

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 68.69

Ad Value: 109,904

PRValue (x3): 329,712

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' ลุยแจกชานาส่วนต่างประกันรายได้พุ่งด้วยไร่ละ1พันบาทเงินงวดแรกเข้าบัญชี...

โอนให้เกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,083 ล้านบาท โอนงวดแรกวันที่ 24 พฤศจิกายน งวดที่สองวันที่ 25 พฤศจิกายน และถัดไปรวม 5 งวด

โดยจ่ายวันที่ 24-28 พฤศจิกายน งวดที่หนึ่งโอนให้เกษตรกร 804,017 ครัวเรือน งวดที่สอง 985,871 ครัวเรือน งวดที่สาม 978,459 ครัวเรือน งวดที่สี่ 980,489 ครัวเรือน และงวดที่ห้า 546,458 ครัวเรือน รวม 4,295,294 ครัวเรือน และการจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างที่บางครอบครัวได้รับสูงสุด ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ครัวเรือน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด

71,465 บาท/ครัวเรือน

“ส่วนประกันรายได้มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดและยางพาราอยู่ในขั้นตอนรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ รอกระบวนการ สำหรับปาล์ม น้ำมัน และข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาด ราคา 11-12 บาท/กก.ปาล์ม น้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก.แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก. มันสำปะหลัง ประกันที่กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า ยังรอได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพาราที่รอกระบวนการพิจารณาของกรมต่อไป” นายจรินทร์กล่าว



ข้าวหอมมะลิที่ปลูกมาช้านานที่อร่อยที่สุดในโลก

การประกาศ “ข้าวที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2565” The World's Best Rice 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผลปรากฏว่า “ข้าวหอมมะลิภาคอีสาน” ของกรมวิชาการเกษตร ได้รับรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2565” ไปครอง เฉือน “ข้าวหอมมะลิ 105” ของไทยแชมป์เก่าปีที่ผ่านมาไปเพียง 1 คะแนน ข้าวหอมมะลิ 105 ไทยได้อันดับ 2 และอันดับ 3 ข้าวหอมมะลิเวียดนาม อันดับ 4 ข้าวหอมมะลิลาว ข้าวหอมมะลิไทยที่แพ้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกมาช้านานเพราะ มีกลิ่นหอมน้อยกว่า โดยเฉพาะตอนที่กำลังหุง ข้าวหอมมะลิที่ปลูกมาช้านานมีกลิ่นหอมออกมาดีกว่าข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิพันธุ์ภาคอีสาน เป็นข้าวหอมมะลิที่พัฒนาพันธุ์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร มาตั้งแต่ปี 2542 เคยได้รับรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดของโลก” มาแล้วถึง 4 ครั้ง ในปี 2555-2557 และ 2561 ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ ข้าวหอมมะลิภาคอีสาน ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลกประจำปี 2565

ข้าวหอมมะลิพันธุ์ไทย เคยครองแชมป์โลกมาถึง 7 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 13 ครั้ง ปีที่แล้ว 2564 ข้าวหอมมะลิไทย ก็ยังครองแชมป์อันดับ 1 ข้าวที่ดีที่สุดของโลก แต่ปีนี้กลับเสียแชมป์ให้กับข้าวหอมมะลิที่ปลูกมาช้านาน โดยมี ข้าวหอมมะลิเวียดนาม ข้าวหอมมะลิลาว คะแนนตามมาติดๆ ถ้ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะ กระทรวงเกษตรฯ ยังคิดแต่ “ประกันราคาข้าว” อย่างเดียวโดยไม่สนใจพัฒนาพันธุ์ข้าว ไม่สนใจพัฒนาผลผลิตข้าวของชาวนาไทย อีกหน่อย ข้าวหอมมะลิไทย อาจจะแพ้ข้าวหอมมะลิเวียดนาม ข้าวหอมมะลิลาว ที่กำลังพัฒนา

สายพันธุ์ดีวันดีคืนขึ้นมาอย่างแน่นอน

คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยอมรับว่า ปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยไม่อร่อยเหมือนจริง จากการไปสำรวจข้าวที่จังหวัดอุบลราชธานี ทดลองเอาข้าวหอมมะลิใหม่มาลองหุง ก็ไม่มีกลิ่นหอมเท่าไร ยิ่งตอนหุงไม่มีกลิ่นเลย หลายคนก็พูดว่า ปีนี้ข้าวไม่อร่อยหอม อาจจะน้ำเยอะไป แต่ปีหน้าสมาคมจะส่งเข้าประกวดเพื่อหวังแชมป์คืน

การถ่ายทอดของ ข้าวหอมมะลิไทย ครั้งนี้ คุณชูเกียรติ บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนว่า ไทยต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างจริงจัง เพื่อให้มีกลิ่นหอมและรสชาติดีกว่าเดิม ข้าวที่ปลูกมาช้านานใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าแต่ข้าวไทยเน้นใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ (พ่อค้าปุ๋ยรายใหญ่หน้าเดิมรวยเวียนกันหน้าเดิม) ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว ที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดจะเน้นดูแลเรื่องราคา เช่น โครงการประกันรายได้ โครงการจำนำข้าว ใช้เงินไปนับแสนล้านบาท แต่ไม่ส่งผลดีต่อสายพันธุ์ข้าวไทย ตอนนี้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกมาช้านานถูกกว่าไทยมาก ไทยอาจต้องลดราคาลงแข่ง ข้าวหอมมะลิภาคอีสาน 720 ดอลลาร์ต่อตัน แต่ ข้าวหอมมะลิไทย 750 ดอลลาร์ต่อตัน

ไม่ว่าข้าวไทยจะขายได้ตันละกี่บาท ก็มีแต่พ่อค้าข้าวที่ร่ำรวย ชาวนาไทยยังยากจนขึ้นแค่นั้นเหมือนเดิม เหมือนกับที่ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ให้ความเห็นว่า นโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาล เป็นนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเป็นหลัก เป็นการ “แซ่แข็งเกษตรกรให้ติดกับดักมีรายได้ต่ำ” ไม่ได้มองในแง่การแข่งขันหรือทำให้เกษตรกรยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง ได้ ถ้านโยบายประกันราคาข้าวดีจริง เมื่อทำเป็นแรก ปีที่ 2 ต้องมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม รายได้ชาวนาต้องดีขึ้นกว่าเดิม แต่ 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้เงินภาษีไปหาเสียงจำนำข้าวและประกันรายได้มากกว่า 1.2 ล้านล้านบาท แต่ชาวนาไทยก็ยังยากจนเหมือนเดิม ปลูกข้าวได้ไร่ละ 4-500 กิโลเหมือนเดิม

เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพิ่งจ่ายเงินก้อนแรกให้ชาวนาในโครงการ “ประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566” วงเงิน 81,000 ล้านบาท ทุกอย่างเหมือนเดิม มีคนรวยเพิ่มขึ้น มีแต่ชาวนาไทยที่ยากจนเหมือนเดิม เสาร์ใจใหม่ ประเทศไทยที่รักของเรา.

“ลม เปลี่ยนทิศ”



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง เตือนผู้ปลูกทุเรียน ในระยะออกดอก รับมือโรคดอกแห้งเนื่องจากเชื้อรา พบอาการของโรคใน ดอกทุเรียนระยะหัวกำไล จนถึงดอกบาน โดยพบจุดสีดำ บนกลีบดอก กลีบดอกแห้งเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีราสีเทาดำ เจริญฟูลูกกลมกลีบดอก ดอกจะเน่าก่อนบาน แห้งและหลุด ร่วงไป.....● สำหรับแนวทางป้องกัน/แก้ไข ไม่ควรให้

ทุเรียนขาดน้ำในระยะออกดอก เพราะจะทำให้ดอกแห้ง ดอกไม่สมบูรณ์ เชื้อราเข้า ทำลายได้ง่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบโรคควรพ่นด้วย สารคาร์เบนดาซิม 50% ดับเบิ้ลยูที อัตรา 15-20 กรัม หรือ สารอะซ็อกซี สโตรบิน+ไดฟิโนโคนาโซล 20+12.5% เอสซี อัตรา 10-12 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เก็บดอกร่วงที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย.....●

นายทะเล่าปลี



อบต.หนองฮะ:
จัดกิจกรรม
สืบสานประเพณี
ลงแขกเกี่ยวข้าว-
นวดข้าว
ตามวิถี >12
ตำนานแบบโบราณ

อบต.หนองฮะ: จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว-นวดข้าวตามวิถีตำนานแบบโบราณ



รายงานพิเศษ

๑ สุพรรณ ศรีชัย
สุรินทร์

นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาเป็นประธานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวและนวดข้าว (นวดข้าว) ตามวิถีโบราณ บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านขอนแก่น (แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ตำบลหนองฮะ อ.ลำโรงทับ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์นายอำเภอลำโรงทาบนายมีชัย พิมพิททอง นายกอบต.หนองฮะ อำเภอลำโรงทาบ พร้อมด้วย นายก อบต.ลำโรงทาบนายกอบต.หนองไผ่ล้อมและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำโรงทาบได้เดินทางมาร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกจิตอาสาพระราชทานจำนวน 150 คน มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอลำโรงทาบ กล่าวว่ กิจกรรม



ดังกล่าวถือเป็นการรวมพลังสามัคคีของคนในชุมชนมาทำกิจกรรมในแปลงนาสาธิตโดยช่วงที่ลงมือดำนาชาวบ้านและกลุ่มชุมชนจะมาร่วมทำกิจกรรมหลังจากถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้เชิญชวนพี่น้องจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานราชการของอำเภอสำโรง ทาบมาร่วมกิจกรรมโดยการลงแขกเกี่ยวข้าวหลังจากนั้นก็ได้นำข้าวมาทูปมานวดด้วยมือ ในลานตี นวดข้าวโดยในระหว่างการตีข้าวก็จะลงมือตี นวดพร้อมกันประกอบกับการใช้เสียงเพลงเป็นจังหวะโดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนเดินทางมาร่วมงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สนุกสนานกับบรรยากาศที่หาชมได้ยากเพราะเราจะยึดจารีตประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณนำมาสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ชมและปฏิบัติตาม

"ผมเองก็ได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบซึ่งการได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเกี่ยวข้าวและการนวดข้าวตีข้าวประกอบกับนำเสียงดนตรีนำมาประยุกต์ก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆ จึงอยากจะทำให้โครงการดีแบบนี้ได้สืบทอดกันไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะหันไปหาแต่สิ่งแปลกๆจนลืมกลิ่นอายข้าวท้องไร่ท้องนาบ้านเราซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่



ดีโดยมีหน่วยงานภาคเกษตร ธกส.โรงพยาบาล สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นายก อบต.ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเห็นแล้วมีความสุขที่พี่น้องชุมชนมี ความรักความสามัคคีกันอย่างนี้" ปลัดจังหวัดสุรินทร์ กล่าว

นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีของ อบต.หนองสระ ที่หลังเสร็จฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งมันสอดคล้องของวิถีชีวิตชาวตำบลหนองสระ เรามีแปลงนาแปลงข้าวถึงหน้าข้าวสุกแล้วลงแขกเกี่ยวข้าวกันเป็นความสมัครสมานสามัคคีกันคือทำคนเดียวมันช้าหากเราร่วมมือกันทำมันก็เสร็จไวและมีความพร้อมเพรียงกันสมานสามัคคีกันมีความผูกพันกันด้วยเป็นประเพณีของที่นี่ด้วยเป็นสิ่งที่ดีงามพอเกี่ยวเกี่ยวแล้วเรามา นวดข้าว

ชลบุรีจัดงาน'พรรณไม้งาม อรามชล'ครั้งที่5



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายรัชชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานพรรณไม้งามอรามชล ครั้งที่ 5 โดยมี ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานด้วยเป็นจำนวนกว่า 180 คน งานพรรณไม้งามอรามชล เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลาย ๆ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรี วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี โดยใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรีกว่า 100 ร้านค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การประกวดชวนชม ประกวดแคคตัส การประกวดไม้ใบ/การประกวดแข่งขันสวนหย่อม และประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดนักเรียน การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การทำออร์โอมินพีช การอบรมการจัดดอกไม้ การอบรมการจัดสวนถาด การเพาะเมล็ดโศกเก้านั้นและการขยายพันธุ์แคคตัส(กาฟตั้ง) ดัดต่อหน่อพันธุ์ การอบรมด้านอาหาร ได้แก่ ขนมบราวนี่/ผลิตภัณฑ์เจลลี่ และไอศกรีมจากนมสด การจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักสวนครัว แคคตัส และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-20.00 น.